



ประจำวันที 11 พฤษภาคม 2559 (ฉบับที่ 2)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัจจร 2559 ครั้งที่ 1



เมื่อวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัจจร 2559 ครั้งที่ 1 สำหรับศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 และได้รับเกียรติจากนายวุฒินัย วงศ์พิท อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ประธานแผนกคดีในศาลอุทธรณ์ภาค 6 รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 และผู้พิพากษาในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 รวมจำนวน 92 คน เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการยกร่างและประกาศใช้บังคับใหม่ ตลอดจนมีแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมขอเชิญใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ Access English



ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ซึ่งรับผิดชอบห้องสมุดศาลยุติธรรมสำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง (Self Access Learning Center) ได้จัดทำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษาในรูปแบบของโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้ภาษาต่างประเทศให้อยู่ในระดับที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมมีโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศด้วยตนเองได้อย่างทั่วถึง

โดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมร่วมกับบริษัท บิ๊ก โปรโมชัน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2559 (เป็นระยะเวลา 8 เดือน) ในโปรแกรมประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดและไฟล์เสียงกว่า 9,000 รายการ มีการออกแบบบทเรียนที่ครอบคลุมการเรียนการสอนหลายระดับ เช่น ผู้ใช้ระดับขั้นต้น ผู้ใช้ระดับกลาง ผู้ใช้ระดับสูง รวมถึงบทเรียนสำหรับการใช้งานทั่วไป เหมาะสำหรับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน รองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดวิธีการสมัครเข้าใช้งานและลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม www.library.coj.go.th โดยคลิกที่ไอคอน



การอบรมทางวิชาการ หลักสูตร Mini LL.M.

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม แจ้งว่า ในปี 2559 สำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดการอบรมทางวิชาการโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 2 หลักสูตร คือ

หลักสูตร Mini LL.M. ร่วมกับ Kyushu University รุ่นที่ 8 คาดว่าจะเปิดรับสมัครประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 และเริ่มการอบรมในเดือนสิงหาคม 2559 – มกราคม 2560

หลักสูตร Mini LL.M. ร่วมกับ Chicago – Kent College of Law (CK) รุ่นที่ 8 คาดว่าจะเปิดรับสมัครประมาณเดือนมิถุนายน 2559 และเริ่มการอบรมในเดือนกันยายน 2559 – มีนาคม 2560

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ผู้สนใจที่ยังไม่มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษควรสมัครเข้าทดสอบวัดระดับกับสถาบันที่ตรงตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ได้แก่ TOEFL IELTS CU-TEP TU-GET และแบบทดสอบของสถาบันการศึกษาต่างประเทศเฉพาะวงศัวงศัโรปกรณ์ ซึ่งอ่านรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม www.jti.coj.go.th

